



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ กำหนดการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยวิธีประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในหัวข้อที่ ๑ และ ๒ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๐๐๑	นายสิทธิชาติ ทองปลิว
๐๐๒	นายวุฒิพงษ์ ศรีนิล

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลัง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในหัวข้อที่ ๑ และ ๒ ตามหลักเกณฑ์ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติ กุบแก้ว)

ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี